



ที่ บก ๐๐๒๓.๖/ว ๔๙๒๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และเทศบาลเมืองบึงกาฬ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมอนามัย ได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยให้มีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ สำหรับระดับท้องถิ่น ได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลักประกันสำหรับประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/DbiUT> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ สำหรับเทศบาลเมืองบึงกาฬ ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
เลขที่รับ ๕๔๘
วันที่ ๒๕/๑๐/๖๗
เวลา



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.บึงกาฬ
เลขที่รับ ๕๖๒
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๕๓๘๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอนามัยว่า ได้มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยให้มีการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกระดับตั้งแต่ระดับครัวเรือน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ สำหรับระดับท้องถิ่น ได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลักประกันสำหรับประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ารับการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/D๒iUT> หรือ QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๒๕/๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวนริศรา เจ๊ะหงะ